

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมทรงบาดาล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	ผศ. ชฎาวัลย์ รุณเลิศ	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการฯ
๒	นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารฯ
๓	นายสันต์ภณ ตะพังพินิจการ	วิทยากรชำนาญการพิเศษ
๔	นางสายฝน ต้นตะโยธิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕	นายสละ อุกุลฉาย	หัวหน้าสาขารังสีเทคนิค
๖	นางสรรพพร วิรัตน์โกคิน	อาจารย์
๗	นายศิริวิทย์ อุทุม	หัวหน้างานพัสดุ
๘	นางสาววันเพ็ญ ยอดคง	อาจารย์
๙	นางสาวณัฏฐา เชิดชูธีรกุล	อาจารย์
๑๐	นางสาวอัญชลี อ่ำประสิทธิ์	อาจารย์
๑๑	นายณัฐพงษ์ จัตูระเขม	อาจารย์
๑๒	นายฉัตรดนัย อุปวรรณ	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย)
๑๓	นางสาวสรญา ต่ายใหญ่เที่ยง	ปฏิบัติงานด้านงานกองทุนเพื่อ
๑๔	นางสุนันทา ปิ่นประดิษฐ์	นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑	ผศ.ดร.เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
๒	นางสาวนลินภัทร์ รตนวิบูลย์สุข	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ
๓	นางสาวรัญญา อรุโณทยานันท์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ
๔	นางสาวกาญจนา นิมสุนทร	อาจารย์
๕	นายอนนต์ ละอองนวล	อาจารย์
๖	นายอุทัย ทับทอง	อาจารย์
๗	นางสาวสถาพร สัตย์ชื่อ	อาจารย์
๘	นางสาวศิริโรรัตน์ ทองรอด	อาจารย์
๙	นายธนาสิทธิ์ ไชยวุฒิ	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป)

๑๐	นายพรชัย แซ่มตา	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๑๑	นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๒	นายภูริภัทร์ ผุดผา	ปฏิบัติงานด้านงานกองทุนเพื่อการศึกษา
๑๓	นางสาวปรียาณัฐ ศรีมาก	นักจัดการงานทั่วไป
๑๔	นางสาวหยาดฝน บุญชอบ	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๑๕	นางสาวกัญญณัฐ คุณธีระบุญญา	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา

๐๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่าง ๆ

ประธานชี้แจงการนัดประชุมของกลุ่มคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน PA ผู้อำนวยการวิทยาลัย และได้ชี้แจงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละหน่วยงานโดยในส่วนของ สถาบันพระบรมราชชนกได้กำหนด อุตลักษณ์ด้านคุณธรรม ได้แก่ วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวถึงคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ในส่วนของการดำเนินการด้าน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับวิทยาลัยที่คณะกรรมการชุดเดิมได้ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม อาจเนื่องด้วยขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (ตามเอกสารคำสั่งที่ ๔ /๒๕๖๗) และบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประธานได้ชี้แจงองค์ประกอบคณะดำเนินงานและอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละส่วนประกอบด้วย ๔ คณะ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีประธานคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนา นวัตกรรมกุล ๒. คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม มีประธานคือ นายสันต์ภณ ตะพังพินิจการ ซึ่งจะประกอบด้วยหัวหน้าภาค และหัวหน้างาน ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร มีประธานคือ นางสรรพพร วิรัตน์โกคิน และ ๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มีประธานคือ นายธนาสิทธิ์ ไชยวุฒิ โดยให้แต่ละคณะทำงานขับเคลื่อนงานตามบทบาทและหน้าที่ตั้งแต่ออกคำสั่งเป็นต้นไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ทบทวนประกาศเจตนารมณ์/นโยบายหน่วยงานหรือองค์กรคุณธรรม และอัตลักษณ์คุณธรรม วทก.

ในการกำหนดนโยบายองค์กรคุณธรรมที่ผ่านมาได้กำหนดอัตลักษณ์ไว้ ๓ ประการได้แก่ ๑.รับผิดชอบ ๒.สามัคคี และ ๓.ซื่อสัตย์สุจริต โดยเจตนาเพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดเป็นข้อปฏิบัติในการนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรนั้น จึงขอหารือการในแนวทางเดิมหรือควรมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ดังกล่าวไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งมติที่ประชุมเสนอการปรับเปลี่ยนดังนี้

- ๑) เสนอปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์อัตลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก ๖ ด้าน วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวทิต์ เนื่องจากจะได้ดำเนินการที่มีความสอดคล้องกันในส่วนงานอื่นๆ
- ๒) เสนอปรับเปลี่ยนตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ข้อ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เนื่องจากจะได้ตรงตามเกณฑ์การประเมินโดยตรง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ที่กำหนดประเมินองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ข้อ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

๔.๒ แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม “วิทยาลัยคุณธรรม” ตามเกณฑ์

ประธานได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยในการปฏิบัติตามเกณฑ์ระดับที่ 1 จำเป็นต้องกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ และ ความดีที่หน่วยงานอยากทำ” ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม 5 ประการ โดยให้คณะกรรมการร่วมกันยกตัวอย่างของปัญหาที่อยากแก้ในแต่ละด้าน ได้แก่

- 1) ด้านพอเพียง ตัวอย่างเช่น ปัญหาหนี้สินส่วนตัว, ความฟุ่มเฟือย, การปฏิบัติตามค่านิยมทางสังคม และการใช้วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
- 2) ด้านวินัย ตัวอย่างเช่น การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา, การผิดระเบียบด้านการแต่งกายของนักศึกษาและบุคลากร
- 3) ด้านสุจริต ตัวอย่างเช่น ความซื่อสัตย์, การลอกข้อสอบ, การคัดลอกผลงาน, การปลอมลายเซ็น, การทุจริตในภาระหน้าที่งานของตนเอง, การใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว, การละเลยและเพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทำที่ทุจริต
- 4) ด้านจิตอาสา ตัวอย่างเช่น การไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม, ปฏิเสธภาระงานเพื่อส่วนรวม, ขาดผู้นำด้านจิตอาสา
- 5) ด้านกตัญญู ตัวอย่างเช่น การไม่ให้ความเคารพอาจารย์ในสาขาตนเองและต่างสาขา, ทัศนคติด้านความกตัญญูต่อสถาบัน ครูบาอาจารย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐฐา เชิดชูธีรกุล ดำเนินการสำรวจความต้องการของบุคลากรในวิทยาลัย โดยใช้แบบ Google form โดยประเมินทั้ง ๕ ด้านพร้อมยกตัวอย่างดังกล่าว และเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรม และนำเข้าที่ประชุมครั้งถัดไป

๔.๓ การจัดทำแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม “วิทยาลัยคุณธรรม” ตามโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมจริยธรรม ต่อด้านการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประธานชี้แจงโครงการและกิจกรรมในส่วนร่างโครงการ และให้คณะกรรมการร่วมเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 4.3 ให้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในรายวิชาเรียนทุกรายวิชา

กิจกรรมที่ 5 ทำ Google sheet ให้บุคลากรลงข้อมูลการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละเดือน และส่งสื่อธรรมะทาง Line KMPHT TEAM ทุกวันพระ

กิจกรรมที่ 6 ให้เป็นกิจกรรมมอบใบประกาศ หรือโล่ ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยแบ่งเป็นมอบให้แก่นักศึกษา (กิจกรรม 6.1) จำนวน 3 ลำดับ และฝ่ายบุคลากร (กิจกรรม 6.2) แบ่งเป็น 2 สาย คือ 1 อาจารย์ 2. สายสนับสนุน โดยการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในแต่ละด้านจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และขอสนับสนุนกรอบใบประกาศ

กิจกรรมที่ 7 ควรสำรวจความต้องการของบุคลากรกร โดยเสนอให้จัดกิจกรรมที่วิทยาลัยระยะเวลา 1 วัน และเชิญให้วิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการปรับ Mind set หรือ จิตตปัญญา โดยกำหนดเป็นวันหยุดในวันพระใหญ่ เช่นวันวิสาขบูชา

กิจกรรมที่ 8 อ.อัญชลี ผู้รับผิดชอบเดิมได้จัดกิจกรรม ซึ่งพบปัญหามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย โดยอ.ปาริชาติ จันทร์เที่ยง ได้เสนอให้ทำร่วมกับรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเป็นการมอบหมายชิ้นงานที่นักศึกษาจะต้องทำอยู่แล้ว เพื่อให้มีแรงจูงใจในการส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้น โดยประธานเสนอเพิ่มงบประมาณให้เป็น 3,000 บาท และให้มอบรางวัลในเวทีใหญ่ เช่นงานไหว้ครู เป็นต้น

กิจกรรมที่ 12 รongกลุ่มงานบริหารฯ รับมอบหมายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถส่งข้อมูลได้ทางไลน์ส่วนตัวโดยตรง และมอบให้ อ.ณัฐฐา และ อ.ฉัตรดนัย รวบรวมข้อมูลส่งให้โดยครบถ้วน

กิจกรรมที่ 6.1, ก.ที่ 11 และ ก.ที่ 12 ซึ่งมีรายชื่อผู้รับผิดชอบคือ อ.ธนาสิทธิ์ ไชยวุฒิ โดยมอบหมายให้ อ.ณัฐฐา เชิดชูธีรกุล ติดต่อประสานสอบถามความเห็นควรในการจัด และรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ให้ อ.ณัฐฐา เชิดชูธีรกุล รวบรวมการปรับเปลี่ยนงบประมาณในแต่ละกิจกรรมเพื่อดำเนินการขออนุมัติกิจกรรมต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมวิทยาลัยคุณธรรมของนักศึกษาตาม
เกณฑ์สถานศึกษาคุณธรรม QA ปวส./ ปริญญาตรี

เนื่องด้วยยังไม่มีข้อมูลเกณฑ์การประเมินตาม AUN QA และข้อมูลของหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ชัดเจน จึงมอบหมายให้อ.ฉัตรดนัย อุ
ประวรรณหาข้อมูลชี้แจงในเกณฑ์คุณธรรมสถานศึกษาในห้องไลน์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ


๔.๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และตามแบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗


ไม่มีประเด็นเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ / ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวณัฏฐา เชิดชูธีรกุล)
อาจารย์

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสันต์ภณ ตะพังพินิการ)
วิทยากรชำนาญการพิเศษ